

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh thăm, tặng quà các bệnh nhân BHYT

18:29 28/06/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 28/6, nhân dịp kỉ niệm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam (1/7), Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cùng lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc, BHXH TP.Hà Nội đến thăm hỏi, tặng quà một số bệnh nhân BHYT tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và Bệnh viện Đại học Y dược.

Theo đó, ngày 16/6/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 823/QĐ-TTg lấy ngày 01 tháng 7 hằng năm là Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam. Sự kiện này thể hiện ý chí, quyết tâm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân, tạo điều kiện để tất cả người dân được chăm sóc sức khỏe thông qua chính sách BHYT. Ngày BHYT Việt Nam hằng năm là dịp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay, góp sức thực hiện tốt Luật BHYT với lộ trình thực hiện BHYT toàn dân, vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, vì an sinh đất nước. Mỗi năm đến Ngày BHYT Việt Nam, là một lần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa của BHYT.



Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh thăm hỏi, tặng quà bệnh nhân tại Bệnh viện Đại học Y dược.

Tại Bệnh viện Huyết học Trung ương, đoàn đã trao tặng 2 suất quà cho bệnh nhân Nguyễn Hoàng Uyên, 8 tuổi, ở Lạng Sơn và bệnh nhân Lê Sỹ Đức Phát, 19 tuổi, quê ở Thanh Hóa. Hai bệnh nhân đều bị bệnh nặng, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, có chi phí được quỹ BHYT thanh toán. Bé Nguyễn Hoàng Uyên vừa được ghép tế bào gốc, được BHYT thanh toán 6 tháng đầu năm là 388 triệu đồng, bệnh nhân Lê Sỹ Đức Phát được BHYT thanh toán năm 2023 là 304 triệu đồng, 6 tháng đầu năm 2024 là 1,15 tỷ đồng.

Tại Bệnh viện Đại học Y dược, đoàn trao tặng 2 suất quà cho bệnh nhân Nguyễn Thanh Cảnh, 72 tuổi, ở Hà Nội và bệnh nhân Phùng Văn Thường, 74 tuổi, ở Hà Nội. Hai bệnh nhân đều tuổi cao, mắc bệnh nặng.

Thăm bệnh nhân tại các khoa phòng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đã động viên các bệnh nhân về tình hình sức khỏe và quá trình điều trị, quá trình tham gia BHYT; đồng thời thông tin đến các bệnh nhân về quyền lợi, lợi ích to lớn của chính sách BHYT.

Trao đổi với lãnh đạo các bệnh viện, nhân dịp kỷ niệm 15 năm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam (01/7/2009 - 01/7/2024), Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh cũng gửi lời cảm ơn và tri ân sâu sắc với những đóng góp to lớn của đội ngũ lãnh đạo, các y bác sĩ, thầy thuốc của các bệnh viện trong

công tác khám chữa bệnh nói chung và khám chữa bệnh BHYT nói riêng. Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Đại học Y dược thời gian qua đã phối hợp thường xuyên với BHXH TP. Hà Nội, BHXH Việt Nam thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh BHYT cho người dân.

Thời gian tới, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đề nghị các đơn vị phát huy truyền thống, tập trung hơn nữa nguồn lực, tăng cường phối hợp với cơ quan BHXH để thực hiện công tác khám chữa bệnh BHYT ngày càng tốt hơn. Về những đề xuất, kiến nghị của các bệnh viện, Tổng Giám đốc giao các đơn vị trực thuộc liên quan, BHXH TP. Hà Nội giải quyết theo thẩm quyền.

Thay mặt người bệnh được tặng quà, lãnh đạo các bệnh viện cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của BHXH Việt Nam đến hoạt động của các bệnh viện thời gian qua, đặc biệt là những phần quà rất có ý nghĩa với những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại đơn vị. Những phần quà là sự động viên, chia sẻ quý báu, kịp thời đến người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Những năm qua, các bệnh viện và cơ quan BHXH luôn làm tốt công tác phối hợp trong tổ chức thực hiện công tác khám chữa bệnh BHYT, mục đích cuối cùng là hướng đến sự hài lòng, quyền lợi của người tham gia.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/tong-giam-doc-bhxh-viet-nam-nguyen-the-manh-tham-tang-qua-cac-benh-nhan-bhyt>